



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๒

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/ว ๑๑๑๓

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง... แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๙๑๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) <http://www.forest.go.th/songkhla13/หัวข้อหนังสือเวียน>

(นายบรรยง กางการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

# ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๖๓



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
เลขที่รับ 3508
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 15.12 น.

ศาลากลางจังหวัดสงขลา  
ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 1268
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 15.46

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาทุกหน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

เลขที่รับ 492
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 15.54

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของ  
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในประเทศไทยรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  
เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันได้มีประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กรภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ  
ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้  
จำเป็นต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่าในบางพื้นที่การแจกจ่ายสิ่งของ ทำให้เกิดการ  
รวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ขาดการป้องกันและไม่ปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ นั้น

เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในพื้นที่ จังหวัดสงขลาได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ  
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคแจกจ่ายสิ่งของถือปฏิบัติตามประกาศของ  
จังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่  
เข้าไปช่วยสนับสนุนการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการเว้น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ นัครา)

(นายจารุวัฒน์ เกตุยงเกลา)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทร./โทรสาร ๐๗๕-๓๑๕๓๖๕๐ สป.มท. ๓๓๑๑๒๓-๔

<input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารทั่วไป
<input type="checkbox"/> ฝ่ายการสืบและบัญชี
<input type="checkbox"/> ฝ่ายพิธีการ
<input type="checkbox"/> ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

(นายบรรณ คุสมว)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยราชการ

๑๓๑๑๑๑๑๑  
- ๑๑๑๑๑๑  
๑๑๑๑  
๑๑๑๑-๑๑๑๑

<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนอำนวยการ
<input type="checkbox"/> ส่วนจัดการป่าไม้
<input type="checkbox"/> ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
<input type="checkbox"/> ส่วนวิชาการและกฎหมาย
<input type="checkbox"/> ส่วนป่าไม้สงขลา
<input type="checkbox"/> ศูนย์ป่าไม้สตูล
<input type="checkbox"/> ศูนย์ป่าไม้ปัตตานี



ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันได้มีประชาชน กลุ่มบุคคล องค์กรภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ จำเป็นต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ นั้น

จังหวัดสงขลาได้มีการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกล่าว พบว่าในบางพื้นที่การแจกจ่ายสิ่งของ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ขาดการป้องกันและไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ อันจะทำให้ทางราชการสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ยุติได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๗ และ ข้อ ๑๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา จึงออกประกาศ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

๑. ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แจ้งประสานจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ทราบก่อนการแจกจ่ายสิ่งของ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยสนับสนุนการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ให้ถือหลักเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

๒. ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของ ได้จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ของสถานที่ที่เกี่ยวข้องในช่วงก่อน/หลังการจัดกิจกรรม และให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้รับบริจาคสิ่งของสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

๓. ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของควบคุมการแจกจ่ายสิ่งของมิให้แออัด และลดระยะเวลาแจกจ่ายให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

(นายจรรวุฒน์ เกลี้ยงเกลา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา